



SWEETBEE TRAVEL CO.,LTD. TAT License 11/06620
148/3 Soi Sassana5, Rama6 Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400



094-3248008, 02-278-3064



sweetbeetravel@yahoo.com



www.sweetbeetravels.com



sweetbeetravel2

PEACH KANSAI SAKURA SEASON TIME 5D3N @OSAKA TOKYU REI HOTEL เดินทาง มีนาคม 67



แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

5 วัน 3 คืน เดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป

**อิสระเลือกเที่ยวที่ตรงใจ ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้
เดินทางกับสายการบินพีชแอร์ รวมน้ำหนัก 20 กก.**



**พร้อมรถ รับ-ส่ง สนามบิน และ นำเที่ยวแบบส่วนตัวด้วย HIACE
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ชมซากุระจุดที่เนินเคอากะ | วัดไดโกจิ | ศาลเจ้าฮิราโนะ**

พักโรงแรม 3 ดาว ทำเลดี ใจกลางเมือง พร้อมอาหารเช้า



ราคาเริ่มต้นท่านละ 44,590 บาท

(สามารถเปลี่ยนสายการบินได้ เปลี่ยนวันเดินทางได้ เพิ่มวันได้ อิสระได้ตามแพลนที่ต้องการ)

วันที่	รายละเอียดการเดินทาง	อาหาร
วันที่ 1	เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน พีชแอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ	-
วันที่ 2	เดินทางถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า - รถส่วนตัวรับจากสนามบิน – โรงแรม Osaka Tokyu REI Hotel - อีสระทองเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย *ใช้รถ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม 1 เที่ยว พร้อมคนขับรถ ไม่มีไกด์	-
วันที่ 3	รถนำเที่ยวส่วนตัว – เมืองเกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ทางรถไฟสายเก่าเคอาเกะ - ศาลเจ้าฮิราโนะ - เมืองโอซาก้า – โรงแรม Osaka Tokyu REI Hotel *สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามต้องการ หรือ สลับวันใช้รถได้ *ใช้รถแบบ 10 ชั่วโมง พร้อมคนขับรถ ไม่มีไกด์	เช้า
วันที่ 4	FREE DAY อีสระทองเที่ยวเต็มวัน – โรงแรม Osaka Tokyu REI Hotel *ไม่มีรถบริการในวันนี้	เช้า
วันที่ 5	รถส่วนตัวรับจากโรงแรม - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ *ใช้รถ รับ-ส่ง โรงแรม-สนามบิน 1 เที่ยว พร้อมคนขับรถ ไม่มีไกด์	เช้า
โรงแรม	OSAKA TOKYU REI HOTEL 3 คืน รวมอาหารเช้า	
ผู้เดินทาง	เริ่มต้น 4 ท่าน ขึ้นไป	รถโดยสาร Alphard / Grand Hiace แบบส่วนตัว
สายการบิน	PEACH AIR - น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. - สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง 7 กก.	
ขาไป	MM092 BKK-KIX 01:10 – 09:20	ขากลับ MM091 KIX-BKK 19:30 – 23:30

- ในวันที่ใช้รถเที่ยว ท่านสามารถอิสระเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามต้องการ หรือ สลับวันที่ต้องการใช้รถได้ ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้
- หากท่านต้องการทานอาหารประเภทไหน สามารถแจ้งทางบริษัทเพื่อให้ช่วยจองร้านอาหารให้ได้ โดยจะเป็น Menu set ชุดหมูทอด หมูย่าง หรือปลาย่าง เป็นต้น มื้อกลางวัน ท่านละ 1,500 เยน และ มื้อเย็น ท่านละ 2,500 เยน ต่อท่าน และ สามารถชำระเงินให้กับร้านอาหารได้โดยตรง (ไม่รวมในแพ็คเกจ)
- ก่อนการเดินทาง บริษัทจะมีการตั้งกลุ่มไลน์ส่วนตัว สำหรับประสานงานเจ้าหน้าที่ทั้งทางญี่ปุ่นและไทย
- แกรมฟรี บัตร Osaka Metro 1 Day Pass (ใช้ได้ 1 วัน)
- หากต้องการเดินทางในวันอื่นๆ ที่มีไตรมาสไว้ในเอกสาร สามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้อัปเดตราคาให้ใหม่ได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

21:00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ให้ท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน พีชแอร์ PEACH AIR น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก. และสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง 7 กก



วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคันไซ - เมืองโอซาก้า

01:10 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ บินตรงสู่กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM092

ตารางเที่ยวบินขาไป กรุงเทพฯ – โอซาก้า			
เที่ยวบิน	เส้นทาง	ออก	ถึง
MM092	BKK - KIX	01:10	09:20

09:20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านรอขึ้นรถที่จุดนัดพบ

รถมารับท่านตามเวลานัดหมาย เพื่อนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โดยรถที่โดยสารจะเป็นรถส่วนตัว ALPHARD หรือ HIACE ตามจำนวนผู้เดินทาง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม **Osaka Tokyu REI Hotel** ย่านอุเมดะ ทำเลดี เดินเที่ยวกลางคืนได้ ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Umeda Station และ JR Osaka Station โดยรถที่โดยสารที่มารับจะเป็นรถส่วนตัว ALPHARD หรือ HIACE ตามจำนวนผู้เดินทาง



เมื่อถึงโรงแรมที่พักแล้ว ให้ท่านยื่นพาสปอร์ต เพื่อทำการเช็คอิน (หากยังไม่ถึงเวลาเช็คอิน ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม และกลับมาเช็คอินในภายหลังได้)

อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใช้บัตรรถไฟใต้ดินที่ ทางบริษัทได้แถมให้ ใช้เดินทางท่องเที่ยวตามย่านต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงโอซาก้า

ใช้รถส่วนตัวแบบ One Way Transfer จากสนามบิน > โรงแรม พร้อมคนขับรถ ไม่มีไกด์

วันที่ 3 บริการรถนำเที่ยวเมืองเกียวโต แบบส่วนตัว 1 วัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (รวมในแพ็คเกจ)

โปรแกรมท่องเที่ยวในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะสามารถใช้รถนำเที่ยวได้ภายในเวลา 10 ชั่วโมง หรือ ภายในระยะทาง 300 กิโลเมตร ในบริเวณพื้นที่โอซาก้า เกียวโต โกเบ วาคายามะ เพื่อให้ท่านได้เที่ยวได้อิสระและตรงตามใจท่านมากขึ้น

หากต้องการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรถทัวร์แจ้งรายละเอียดกับทางบริษัทล่วงหน้า 3 สัปดาห์ เพื่อให้ทางบริษัทได้ทำการแจ้งเปลี่ยนโปรแกรมให้คนขับรถทราบ และ หากท่านต้องการรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ต้องมีการจองโต๊ะล่วงหน้า สามารถติดต่อทางบริษัทให้ดำเนินการจองให้ได้เช่นกัน (ไม่รวมค่าอาหาร)

09:00 น. รถมารับท่านเดินทางท่องเที่ยวสู่เมืองเกียวโต (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเที่ยวชมซากุระแบบจุใจที่ **วัดไดโกจิ** (ไม่รวมค่าเข้าชม) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 874 โดยพระภิกษุนามว่าโซโบ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1994 วัดไดโกจิแห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Shimo-Daigo เป็นโซนด้านล่าง และเป็นโซนหลักของวัดที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และ Kami-Daigo เป็นโซนด้านบนซึ่งตั้งอยู่บนเขาและเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของวัด ซึ่งต้องใช้เวลาเดินเขาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงจะถึงด้านบน



จากนั้นเดินทางสู่ **ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ** (ไม่มีค่าเข้าชม) หรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ เสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนมากเหมือนต้นจันเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพเจ้าอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผล ไร่นาต่างๆ และมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในแพ็คเกจ)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม **จุดชมซากุระที่สวยงาม ณ บริเวณชมทางรถไฟสายเก่าเคอากะ** หรือ เนินเคอากะ (Keage Incline) เป็นทางรถไฟสายเก่าที่ปัจจุบันไม่มีรถไฟวิ่งแล้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านหลังวัดนันเซนจิ บริเวณรอบๆ มีต้นซากุระนับร้อยต้น และเป็นอีกหนึ่งจุดชมเทศกาลดอกซากุระบานที่สำคัญของชาวญี่ปุ่น ซึ่งคนไทยหรือนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่



จากนั้นเดินทางสู่ **ศาลเจ้าฮิราโนะ** หนึ่งในจุดชมซากุระยอดนิยมในศาลเจ้าเก่าแก่ของเกียวโต ศาลเจ้าเก่าแก่ของเกียวโตที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการชมซากุระ ซึ่งมีซากุระ 60 สายพันธุ์ 400 ต้น ซึ่งจะบานตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนตามสายพันธุ์ของซากุระ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงเทศกาลชมซากุระจะมีชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเพื่อขอพรและชมซากุระที่ศาลเจ้าแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก



อิสระรับประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในแพ็คเกจ)

19:00 น. เดินทางถึงที่พัก ณ โรงแรม **Osaka Tokyu REI Hotel** และพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใช้บัตรรถไฟใต้ดินที่ ทางบริษัทได้แถมให้ ใช้เดินทางท่องเที่ยวตามย่านต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงโอซาก้า

ใช้รถส่วนตัวแบบ 10 ชั่วโมง พร้อมคนขับรถ ไม่มีไกด์

วันที่ 4 FREE DAY หรือเลือกซื้อตั๋ว Universal Studio Japan

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (รวมในแพ็คเกจ)

อิสระท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า ซึ่งแต่ละย่านมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน โดยท่านสามารถนำ QR Code ของ Osaka Metro 1 Day ที่ได้รับจากทางบริษัทไปสแกนเพื่อแลกบัตรตัวได้ที่ตู้สแกนที่มีให้บริการทุกสถานี โดยมีย่านท่องเที่ยวที่แนะนำ เช่น

ย่านนัมบะ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง แห่งเมืองโอซาก้า มีสินค้ามากมายหลายยี่ห้อ ทั้งสินค้าญี่ปุ่นและสินค้าแบรนด์เนม ห้างดังมากมาย รวมถึงร้านอาหารต่างๆ ชื่นชื่อ เช่น ร้านอาหารญี่ปุ่นขนานแท้ ร้านอาหารซูชิเวียน ร้านอาหารทะเล เป็นต้น



ย่านชินไซบาชิ และคลองโดทงโบริ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของโอซาก้า ที่เรียกว่าใครไปใครมาก็ต้องแวะมาที่นี่ จุดเด่นคือร้านขายของในเครื่องลูกิโกะมากมายหลากหลายชนิด นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร และร้านขายของมากมาย และยังสามารถเดินเชื่อมกับย่านนัมบะได้อีกด้วย



ปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่เก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ที่มีเรื่องราวมากมาย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเที่ยวที่เมืองโอซาก้า



ไคยคัง หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่นี่นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่นแล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้วย และนอกจากนี้ยังมีชิงช้าสวรรค์ที่สวยงามและมองเห็นวิวของอ่าวโอซาก้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย



ตลาดปลาคุโรมง พลาดไม่ได้อย่างยิ่ง สำหรับท่านที่ชอบทานอาหารทะเล กับตลาดเช้าแห่งนี้ ที่ได้มีอาหารทะเลสดๆ ให้ลองทานมากมาย และยังมีสินค้า เช่น อาหารทะเลตากแห้ง ไวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย



ย่านชินเซไก หรือ ย่านโลกใหม่ หรือ ในภาษาญี่ปุ่น ที่แปลว่า โลกใหม่ ตั้งอยู่ที่ย่านชินอิมายะ จุดเด่นคือเรื่องของการรับประทานแบบญี่ปุ่นขนานแท้ กับร้านแบบอิซากายะ และมีหอคอย Tsutenkaku ตั้งอยู่ ซึ่งสามารถขึ้นไปดูวิว ข้างบนได้อีกด้วย



ย่านเทนโนจิ ย่านเก่าแก่ของโอซาก้า มีที่เที่ยวนานาชาติ เช่น ศาลเจ้าเทนโนจิ ห้างฮารุกัส และอีกมากมาย



ย่านอุเมดะ อีกหนึ่งย่านที่สำคัญของโอซาก้า เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของโอซาก้า แหล่งช้อปปิ้งมากมายที่ไม่เหมือนกับย่านนัมบะ หรือชินไซบาชิ ย่านนี้จะมีร้านค้าเฟื่องฟูมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดจริงๆ



หรือ ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง **สวนสนุก Universal Studio Japan** สามารถติดต่อสอบถามเพื่อซื้อบัตรได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท (ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงวันเดินทาง)

เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ **โรงแรม Osaka Tokyu REI Hotel** และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ไม่มีรถบริการในวันนี้

วันที่ 5 สนามบินนานาชาติคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ **โรงแรม (รวมในแพ็คเกจ)**

หลังจากที่ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติคันไซ โดยรถรับส่งส่วนตัว

16:30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ หลังจากนั้นเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน **PEACH AIR**

19:30 น. เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ โดยสายการบิน **PEACH AIR** เที่ยวบินที่ **MM091** สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม



ตารางเที่ยวบินขากลับ โอซาก้า – กรุงเทพฯ			
เที่ยวบิน	เส้นทาง	ออก	ถึง
MM091	KIX – BKK	19:30	23:30

23:30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

ใช้รถส่วนตัวแบบ One Way Transfer จากโรงแรม > สนามบิน พร้อมคนขับรถ ไม่มีไกด์

ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน	
เดือนมีนาคม 67	29 ก.พ.-2 มี.ค., 7-10 มี.ค., 14-17 มี.ค., 21-24 มี.ค., 28-31 มี.ค.

จำนวน	รถรับส่ง	ผู้ใหญ่	เด็ก อายุ 6-11 ปี รับเตียงเสริม	เด็ก อายุ 2-6 ปี ไม่รับเตียงเสริม
4 ท่าน	ALPHARD	44,590	44,590	36,490
5 ท่าน	HIACE	43,590	43,590	35,690
6 ท่าน	HIACE	42,490	42,490	34,290
7 ท่าน	HIACE	41,390	41,390	33,290
8 ท่าน	HIACE	40,590	40,590	32,490

OSAKA TOKYU REI HOTEL



อัตราค่าบริการรวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน พีชแอร์ PEACH AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ-โอซาก้า-กรุงเทพฯ ตามเที่ยวบินที่ระบุ
- บริการโหลดสัมภาระ ขาไปและขากลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม ตามที่สายการบินระบุ
- ถู้อสัมภาระขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก.
- ค่าที่พัก 3 คืน ณ โรงแรม Osaka Tokyu REI Hotel พร้อมอาหารเช้า ห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าบริการรถ รับ-ส่ง ส่วนตัวระหว่างสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 2 เที่ยว
- บัตร Osaka Metro 1 Day Pass (ใช้เดินทางได้ 1 วัน)
- บริการรถท่องเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ 1 วัน ไม่เกิน 10 ชั่วโมง ตามเส้นทางที่ระบุ
- ค่าน้ำมันรถ และค่าจอดรถตามจุดบริการต่างๆ

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าอาหารมื้ออิสระ
- ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าช้อปปิ้ง ค่าโทรศัพท์ฯ
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ ประกันสุขภาพกรณีติดเชื้อโควิด
- ทิปสำหรับคนขับรถ
- ไม่รวมไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ (ถ้ามี)
- หากต้องการไกด์ท้องถิ่น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากทางบริษัท

วิธีการจองแพ็คเกจ

สามารถสอบถาม เพื่อเช็คแพ็คเกจตามวันที่ท่านต้องการเดินทาง โดยท่านสามารถ แอดไลน์ sweetbeetravel2 หรือ โทร 094-324-8008 หรือ sweetbeetravel@yahoo.com และ FB: Sweetbee Travel, Ltd.

เมื่อตกลงรายละเอียดพร้อมจองแล้ว ทางบริษัทจะจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ โดยทางบริษัทจะทำการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมส่ง booking การจองตัวไปให้เพื่อตรวจเช็ค คำนานานาม, ชื่อ และ นามสกุล ถูกต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันเวลาเดินทาง เส้นทางบินอีกครั้ง

ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันที และส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรืออีเมล พร้อมทำการคอนเฟิร์มโรงแรมและบริษัทรถรับส่งในญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บอีกครั้งก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน และหลังจากนั้นก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน ทางบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน, ใบ Hotel Confirmation และ คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองที่ท่านจะไปให้ทางบริการขนส่งต่างๆ อีกครั้ง

การยกเลิกแพ็คเกจ

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองแพ็คเกจโปรดแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย **28 วัน** โดย**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดูเป็นกรณีไป** ว่าสามารถทำได้หรือไม่เพราะต้องดูเงื่อนไขรายละเอียดของตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่ทำการจองว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่ **หากสามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ทางบริษัทยินดีที่จะยกเลิก หรือเลื่อนให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย**

หมายเหตุ

ตั๋วเครื่องบิน และ โรงแรมตามที่เสนอในโปรแกรมนี้ ยังไม่ได้มีการล็อกที่นั่ง หรือมีการจองใดๆ เกิดขึ้น

หากท่านสนใจโปรแกรมตามเอกสาร รบกวนส่งหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทโดยเร็วที่สุด หรือ ท่านสามารถแจ้งค่านำหน้า ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ สะกดตรงตามหน้าพาสปอร์ต เพื่อล็อคที่นั่งตัวเครื่องบินตามวันเวลาเดินทางดังกล่าว เนื่องจากที่นั่งราคาตามที่เสนอ ในแต่ละเที่ยวบินแต่ละวัน มีจำนวนจำกัด

โปรแกรมเที่ยว แผนการเดินทาง และ โรงแรม สามารถพูดคุย และปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ในภายหลัง

พาสปอร์ตของท่านต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
